

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 11.20 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง การเปิดตัวรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทย โดยเครือข่ายภาคประชาสังคม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ขอเชิญผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทยโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคประชาสังคมไทยที่มีต่อกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review - UPR) ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะผู้สังเกตการณ์

2. เรื่อง ขอบรรณคดีที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2553 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องขอบรรณคดีที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2553 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติให้ปรับเป็น ดังนี้

แนวทางที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้นำเรื่องเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุม

แนวทางที่ 2 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งเรื่องไปยังเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

แนวทางที่ 3 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

แนวทางที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ทั้ง 4 แนวทาง หากเรื่องใดเป็นเรื่องสืบเนื่องหรือเร่งด่วน ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณาหยิบยกขึ้นหารือหรือพิจารณาได้

3. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ตามที่ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายชื่อบุคคล 3 คน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายชัยพร เกริกกุลธร
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
3. นางสมศรี หาญอนันตสุข
ผู้อำนวยการเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL)

และมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม 3 คน ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อ และให้กำหนดประเภทของผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับรายรองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ และนายชัยพร เกริกกุลธร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และรายนางสมศรี หาญอนันตสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักบริหารกลาง จัดทำประกาศบัญชีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบฯ ต่อไป

2. ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เชิญบุคคลดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี นปช. ด้วย

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบฯ สามารถลงนามในหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของตนเองได้ หรือกรณีที่ยังไม่มีการลงนามในหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานไว้ ก็ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้เสนอชื่อ ตามระเบียบฯ ข้อ 8 แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามรับรอง

4. เรื่อง การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 แล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้” และเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้” ภายในวงเงิน 1,262,000 บาท

2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำวิจัยโครงการ เรื่อง “การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข ในวงเงิน 1,000,000 บาท

3. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

5. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาปรับแก้ไขโครงการตรวจเยี่ยมเชิงกลยุติกและแบบตรวจเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์เพื่อขอเข้าพบและประชุมหารือถึงแนวทางการร่วมมือในวันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2554 ตามลำดับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมกำหนดไว้ 3 ครั้ง โดยจะดำเนินการช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554 แบ่งเป็น ช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และช่วงวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดนครราชสีมา

6. เรื่อง สรุปผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ประชานิยม กับสิทธิในสังคมไทย”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งว่าคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง “ประชานิยม กับสิทธิในสังคมไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จำนวน 150 คน

7. เรื่อง สรุปลผลการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง ความก้าวหน้าของสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Kamnas Perempuan และ OHCHR

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปลผลการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง ความก้าวหน้าของสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (ประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในบริบทศาสนาและวัฒนธรรม) ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Kamnas Perempuan และ OHCHR ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางวิสา เบ็ญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในบริบทศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะการจัดตั้งเป็นเครือข่ายระดับชาติและระหว่างประเทศ ขององค์กรสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิสตรีในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลไก ASEAN Commission for Women and Children ในการทำหน้าที่เป็นองค์ความรู้และให้คำปรึกษาในลักษณะเครือข่ายการทำงานของภูมิภาค และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ Kamnas Perempuan ในการทำหน้าที่เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีทั้งด้านองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคอาเซียน

8. เรื่อง สรุปลผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการและความเสมอภาคของบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปลผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการและความเสมอภาคของบุคคล และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

1. เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและห้องกักอำเภอแม่สาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และประชุมร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงราย

2. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงใหม่